

รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชให้การ ต้อนรับ แพทย์และนักวิชาการกว่า 800 คนเข้าร่วม การประชุมประจำปี ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่ง ประเทศไทย



พัทยา, ประเทศไทย – เป็นอีกครั้งที่รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมประจำปีครั้งที่ 45 แก่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (IDAT) ระหว่างวันที่ 11 – 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยงานประชุมในปีนี้อัดแน่นภายใต้หัวข้อ “Bridging Science to Practice” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อในปัจจุบัน การวินิจฉัย และการป้องกัน รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยในกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล นักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน

ตลอดระยะเวลางานประชุม 4 วัน ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมฟังอภิปราย และการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียง มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงชมผลงานทางวิชาการที่ได้รับคัดเลือกนำมาจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันของโรงแรมในช่วงเวลาพักผ่อน และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่รังสรรค์เมนูพิเศษโดยเชฟระดับเวิลด์คลาส ซึ่งที่ผ่านมา รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ มาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากมีพื้นที่

สำหรับการจัดประชุมที่หลากหลาย สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองความต้องการทั้งด้านการประชุม และการพักผ่อนได้อย่างลงตัว

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล success@royalcliff.com ที่ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com และ www.peachthailand.com